

Tuyên Quang, ngày 16 tháng 01 năm 2025

**PHÁT ĐỘNG**  
**ỦNG HỘ XÓA NHÀ TẠM, NHÀ DỘT NÁT TRÊN ĐỊA BÀN**  
**TỈNH TUYỀN QUANG**

Kính gửi: **Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân,**  
**các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh Tuyên Quang**

Đoàn kết, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau là truyền thống cực kỳ quý báu của dân tộc ta được các thế hệ người Việt Nam gìn giữ, bồi đắp từ đời này qua đời khác. Tinh thần “lá lành đùm lá rách”, “bầu ơi thương lấy bí cùng”, “thương người như thể thương thân”, đùm bọc, sẻ chia, giúp đỡ người nghèo, người gặp thiên tai, hoạn nạn đã trở thành nét đẹp văn hóa của mỗi người Việt Nam. Phát huy truyền thống đó, những năm qua, các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các ngành, đoàn thể, các tổ chức, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và các tầng lớp nhân dân trong và ngoài tỉnh đã tích cực hưởng ứng, ủng hộ về vật chất và tinh thần, giúp đỡ cho các hộ gia đình khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh có thêm nguồn lực để xây dựng, sửa chữa nhà ở, từng bước ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo.

Tuy nhiên, hiện nay trên địa bàn tỉnh còn trên 6.000 hộ đang ở nhà tạm, nhà dột nát, rất cần sự quan tâm, giúp đỡ của toàn xã hội để xây dựng mới và sửa chữa nhà ở.

Hưởng ứng Phong trào thi đua “*Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025*” của Thủ tướng Chính phủ; Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; với thông điệp “*Triệu tấm lòng yêu thương - Nghìn mái nhà hạnh phúc*”, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang phát động, kêu gọi các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp; cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang, người lao động, các tầng lớp nhân dân trong và ngoài tỉnh Tuyên Quang và người Tuyên Quang ở nước ngoài với tấm lòng nhân ái, chung tay, góp sức xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ gia đình khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh, với tinh thần “*người có của góp của, người có công góp công, có ít góp ít, có nhiều góp nhiều*”. Mức phấn đấu chung là: Cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, những người hưởng lương từ ngân sách nhà nước, mỗi người góp ít nhất một ngày lương; công nhân, người lao động giúp ít nhất một ngày thu nhập; đoàn viên, hội viên, thanh niên, thiếu niên tiết kiệm để giúp đỡ ít nhất 50 nghìn đồng; mỗi hộ gia đình có mức sống từ trung bình trở lên ủng hộ ít nhất 100 nghìn đồng; các doanh nghiệp ủng hộ mức cao nhất có thể.

- Thời gian tiếp nhận: Từ ngày 16/01 đến ngày 02/9/2025.

Mọi sự ủng hộ của quý cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm xin được tiếp nhận tại:

- Tài khoản Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh:
  - + Đơn vị nhận tiền: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Tuyên Quang
  - + Số tài khoản: **3761.0.1015545.91046**, tại Kho bạc Nhà nước Tuyên Quang.
- Tài khoản Ngân hàng Vietinbank - Chi nhánh Tuyên Quang:
  - + Tên tài khoản: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Tuyên Quang
  - + Số tài khoản: **125000126367**, tại Ngân hàng Vietinbank chi nhánh Tuyên Quang.



Nội dung chuyển tiền đề nghị ghi rõ tên cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân - Ủng hộ xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Hoặc ủng hộ trực tiếp tại cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang (Số 65, đường 17/8, phường Minh Xuân, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang) và Quỹ “Vì người nghèo” các huyện, thành phố.

Phát huy truyền thống của quê hương cách mạng, Thủ đô Khu giải phóng - Thủ đô Kháng chiến; với tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang ghi nhận, tri ân tất cả những tấm lòng nhân ái, nghĩa cử cao đẹp; đồng thời cam kết tham mưu cho Ban Chỉ đạo triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát quản lý, sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả, công khai minh bạch, đúng quy định.

Trân trọng cảm ơn./.

**TM. ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM TỈNH TUYÊN QUANG  
CHỦ TỊCH**



---

**Nguyễn Hưng Vượng**